



ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ
เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้ประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และด้านอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ และมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. นายจักร์ พิชณี บ้านเลขที่ ๖๘/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ให้ความช่วยเหลือกรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก โดยช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง จำนวน ๕ ไร่ ๓ งาน เป็นเงิน ๗,๗๐๕ บาท

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ให้นำรายชื่อของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่สำรวจโดยหน่วยงานของรัฐ และรายชื่อประชาชนที่ยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่กลาง มาใช้ในการพิจารณาช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบนี้

(๒) การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตาม (๑) โดยต้องปิดประกาศไว้ให้ทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หากไม่มีการคัดค้านให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไปได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมบัติ ขำละม้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

ประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ